

# ปฏิบัติการเชียงใหม่เอี่ยมเริ่มแล้ว

## ปฏิบัติการ เชียงใหม่ เอี่ยม

จากการร่วมมือของภาคประชาสังคม เครือข่าย นักวิชาการ ภาคเอกชนและเทศบาลนครเชียงใหม่ ที่จะเนรมิตต้นแบบเมืองน่าอยู่ครั้งแรกของเมืองไทย เน้นกระบวนการพัฒนาแบบยั่งยืน โดยมุ่งแก้ปัญหาแบบครบวงจร หลังลงพื้นที่สำรวจกว่า 1 ปี ได้พบ 3 ปัญหาใหญ่ของเมืองเชียงใหม่ คือ ขยะ, น้ำเสีย และเกษตรอินทรีย์ จึงผสานความร่วมมือจัดทำโครงการ "ปฏิบัติการเชียงใหม่เอี่ยม" เพื่อเตรียมพลิกโฉมเมืองเชียงใหม่ใน 99 วัน เริ่ม 1 ก.พ. ศกนี้

ผลการรวบรวมข้อมูลผ่านกระบวนการตรวจสอบสภาพเมืองพบว่า ณ ปัจจุบันเชียงใหม่ กำลังประสบปัญหา 3 ประการประกอบด้วย

**ปัญหาขยะล้นเมือง** โดยถือเป็นเมืองที่มีปริมาณขยะเฉลี่ยต่อคนคือวันมากที่สุดในประเทศไทย ซึ่งมีปริมาณขยะสูงถึง 320 ตันต่อวัน และต้องใช้งบประมาณในการกำจัดมากกว่าสองร้อยล้านบาทต่อปี

**ปัญหาน้ำเสีย** ที่ไหลลงแหล่งน้ำโดยไม่ได้รับการบำบัดอย่างถูกวิธี ทำให้ปัจจุบันคุณภาพน้ำที่ลดลงจากมาตรฐานสูงถึง 4 - 5 เท่า และในบางจุดไม่สามารถใช้รดน้ำต้นไม้ได้

**ปัญหาด้านเกษตรอินทรีย์** พบว่าเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ มีอัตราการใช้สารเคมีสูงกว่าร้อยละ 80 อันนำมาสู่ปัญหาสุขภาพ ร่างกายของคนในสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก

ซึ่งทั้ง 3 วิกฤติดังกล่าวนี้ ได้สอดคล้องกับประเด็นสำคัญของทางเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยนายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ จึงพร้อมยินดีที่จะเข้าร่วมดำเนินการอย่างเต็มที่ เนื่องจากมีเป้าหมายตรงกันกับแผนที่ทางเทศบาลต้องการดำเนินการไว้ก่อนหน้านี้แล้ว จึงได้ถือเป็นประเด็นสำคัญที่จะต้องรีบเร่งแก้ไข และต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกๆ หน่วยงาน พร้อมเชิญชวนให้พ่อแม่ พี่น้องชาวเชียงใหม่เข้าร่วมร่วมแรงร่วมใจ เพื่อร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลง ให้ผ่านวิกฤติ พลิกโฉมเมืองเชียงใหม่ ให้กลายเป็น เชียงใหม่เอี่ยม หรือเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ภายใน 99 วันนี้

## ชวนเทศบาลขยะเป็นบริวาร

ณ สถานีแยกขยะ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์  
ทุกวันเสาร์เช้า เวลา 10.00 - 12.00 น.

ปัจจุบัน คนเมืองเชียงใหม่สร้างขยะสูงถึง 2.12 กิโลกรัมต่อวัน ซึ่งมากที่สุดในประเทศไทยที่ผ่านมาเทศบาลนครเชียงใหม่ใช้งบประมาณกว่า 200 ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหาขยะ เพียงทำนุใส่ใจ

ดูแลสิ่งแวดล้อม แยกขยะทุกครั้งที่ตั้งใจจะมีสวนช่วยประหยัดงบประมาณของเทศบาลได้สูงถึงปีละ 60 ล้านบาท

ปฏิบัติการเชียงใหม่เอี่ยม ขอเชิญชาวเชียงใหม่ทุกครัวเรือน ร่วมด้วยช่วยกันลดปริมาณขยะ เริ่มต้นง่าย ๆ ด้วยการแยกขยะที่บ้าน ทั้งนี้ ขยะทั่วไป คือ ขยะย่อยสลายยากและไม่คุ้มค่าในการนำไปรีไซเคิล เช่น ห่อลูกอม ซองบะหมี่ ถุงขนม เทศบาลจะจัดเก็บและกำจัดแบบฝังกลบ แต่หากเป็นขยะรีไซเคิล เช่น แก้ว กระดาษ พลาสติก กระป๋องน้ำอัดลม สามารถนำไปแลกเปลี่ยนเงิน ได้ที่สถานีคัดแยกขยะ หน้าลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ทุกวันเสาร์เช้า เวลา 10.00 - 12.00 น. ผู้สนใจสามารถสอบถามได้ที่

ศูนย์ปฏิบัติการเชียงใหม่เอี่ยม

ถ.ราชมรรคา โทร. 086-429-6647-9

## เชียงใหม่เอี่ยมได้ ไม่ยาก แค่ทุกคนเริ่มคัดแยกขยะ

